

**QUỸ HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
PHỔ THÔNG VIỆT NAM- VIGEF**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 28 /CV-VIGEF

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2023

V/v triển khai khóa học “Nâng cao năng lực
giáo dục STEAM” miễn phí cho giáo viên
TH và THCS toàn quốc

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo ...*Đông...Tháp*.....

Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông Việt Nam (Vietnam Innovation of General Education Foundation-VIGEF) là tổ chức phi Chính phủ, hoạt động không vì lợi nhuận và được thành lập theo Quyết định số 2455/QĐ-BNV ngày 23/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và được hoạt động trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. VIGEF là Quỹ xã hội duy nhất ở Việt Nam được Chính phủ cho phép huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ cho các hoạt động liên quan tới đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam;

Công ty TNHH STEAM FOR VIETNAM là một doanh nghiệp xã hội (viết tắt là Cty) được thành lập tại Việt Nam, có mã số 0109665764 được cấp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Website của Cty: <https://www.steamforvietnam.org>. Cty là tổ chức phi lợi nhuận và với mong muốn đem giáo dục STEAM đẳng cấp quốc tế và hoàn toàn miễn phí cho trẻ em Việt Nam thông qua mô hình OMO (Online-Merge-Offline: Trục tuyến kết hợp Tại chỗ.)

Trong tháng 7/2023, VIGEF sẽ đồng hành cùng Cty tổ chức khóa học “**Chương trình đào tạo STEAM chất lượng quốc tế dành cho Giáo viên**” (**Train-the-Trainers 2023**) nhằm lan tỏa giáo dục STEAM cho trẻ em trên khắp Việt Nam thông qua việc đào tạo cho 10.000 giáo viên trên cả nước. Thông tin cụ thể về khóa học như sau:

Mục tiêu: Phát triển năng lực giảng dạy STEAM cũng như cơ hội tiếp xúc với nền công nghệ hiện đại tiên tiến cho đội ngũ giáo viên phổ thông Việt Nam, kết nối, xây dựng mạng lưới giáo viên STEAM Việt Nam với các nhà chuyên môn xuất sắc, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Khoa học công nghệ thông tin và Khoa học máy tính trên thế giới.

Nội dung, phương thức đào tạo:

- Cung cấp kiến thức về lĩnh vực STEAM, tập trung vào tư duy máy tính và lập trình Scratch, tư duy thiết kế và lập trình Robotics sử dụng bộ linh kiện VEX IQ

- Chương trình đào tạo bao gồm hai giai đoạn chính: đào tạo và đồng hành. Khóa đào tạo sẽ kéo dài 5 tuần tương đương với 5 buổi học Online, vào các buổi sáng chủ nhật. Kết thúc khóa học, thầy cô sẽ phát triển nội dung bài giảng STEAM theo tùy chỉnh của bản thân và có cơ hội tham gia giảng dạy tại Ngày hội Giáo dục STEAM (“STEAMese Festival) vào cuối tháng 08/2023 tại Hà Nội.

Đối tượng: Giáo viên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở

Thời gian: Từ 02/07 đến 30/07/2023; Khai giảng: 8h30 ngày 02/07/2023

Giảng viên: Là đội ngũ tình nguyện viên, bao gồm các chuyên gia Công nghệ thông tin và máy tính hàng đầu, chủ yếu là người Việt, hiện đang công tác tại các các tập đoàn ở các nước có nền kinh tế và giáo dục phát triển. Hai trên số năm buổi học sẽ được giảng dạy bởi chuyên gia quốc tế từ các nước có uy tín về giảng dạy STEAM đến từ Scratch Foundation, và VEX Robotics.

Kinh phí: Miễn phí cho học viên.

Kính đề nghị quý Sở thông tin đến các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn để giáo viên có nguyện vọng đăng ký tham gia khóa học nêu trên.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi danh sách đăng ký tham gia trước ngày 25/6/2023 về địa chỉ email: vigef2018@gmail.com; Cá nhân tham gia đăng ký trực tiếp qua đường link: <https://bit.ly/3qxKHV7>

Do số lượng giới hạn, Ban tổ chức sẽ lựa chọn danh sách tham gia Chương trình theo thứ tự ưu tiên đăng ký trước.

(Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, Email: lanvigef@gmail.com; SĐT: 0941959922)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các trường TH và THCS trên toàn quốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC



Đặng Tự Ân